



Các tính năng mới trên iOS 18

Công Cụ Viết

Viết Lại

Tạo nhiều phiên bản cho nội dung bạn viết mà vẫn duy trì giọng văn của bạn. Dễ dàng đưa vào phiên bản bạn thích và tiếp tục viết hay tinh chỉnh, hoặc trở lại với bản gốc của bạn.

Hiệu Đỉnh

Xem các đề xuất giúp cải thiện nội dung bạn đang viết, chẳng hạn như sửa lỗi ngữ pháp và tinh chỉnh chữ nghĩa. Nhanh chóng chấp nhận tất cả các gợi ý chỉ với một cú chạm, hoặc xem các giải thích để hiểu rõ hơn về các thay đổi và chấp nhận những thay đổi mà bạn muốn.

Mô Tả

Trường văn bản trong Công Cụ Viết cho phép bạn mô tả một thay đổi cụ thể hơn mà bạn muốn thực hiện cho văn bản của mình. Chỉnh sửa nội dung cho giống một bài thơ, đơn giản hóa từ vựng, hay thậm chí chuyển đổi thành một bức thư trang trọng.

Tạo Phong Cách

Viết lại văn bản của bạn theo phong cách mới, chẳng hạn như “chuyên nghiệp”, “ngắn gọn” hoặc “thân thiện”.

Tóm Tắt

Chọn văn bản ở bất cứ nơi nào bạn đang viết và tạo một bản tóm tắt chất lượng cao. Tóm tắt nội dung thuộc mọi thể loại như tài liệu, bài báo hoặc thông tin liên lạc để nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng.

Soạn Thảo

Yêu cầu ChatGPT tạo ra nội dung gốc từ đầu. Bạn cũng có thể sử dụng khả năng tạo hình ảnh của ChatGPT để thêm hình ảnh vào bên cạnh nội dung bằng văn bản của mình.

Image Playground

Ứng dụng Image Playground

Hãy tận hưởng niềm vui và thử nghiệm tất cả tính năng của Image Playground trong một ứng dụng mới. Bạn có thể dễ dàng tạo ra hình ảnh mới, truy cập tất cả hình ảnh bạn đã tạo trước đó, phối lại các hình ảnh trước đây và chia sẻ những nội dung sáng tạo của mình với bạn bè và gia đình thông qua các ứng dụng liên lạc và mạng xã hội yêu thích.

Tạo Ảnh Với Người Mà Bạn Biết

Tạo hình ảnh bạn bè trên mặt trăng hoặc một thành viên gia đình đang lướt sóng với Image Playground nhờ khả năng nhận diện người trong thư viện ảnh của Apple Intelligence.

Tạo Ảnh Từ Ảnh Chụp

Tạo hình ảnh được lấy cảm hứng từ ảnh chụp bằng cách chụp một bức ảnh, chọn ảnh từ thư viện hoặc kéo thả ảnh vào Image Playground.

Các Ý Tưởng Được Đề Xuất

Image Playground đưa ra các gợi ý thông minh để thêm vào hình ảnh của bạn dựa trên các ý tưởng bạn đã chọn trước đó, ngữ cảnh của chuỗi tin nhắn trong Tin Nhắn hoặc ghi chú của bạn trong ứng dụng Ghi Chú.

Tạo Ảnh Với Ý Tưởng

Chọn từ một loạt các ý tưởng để thêm vào playground của bạn từ các danh mục như chủ đề, trang phục, phụ kiện và địa điểm.

Tạo Ảnh Với Các Nhân Vật

Dễ dàng chọn nhân vật để thêm vào hình ảnh của bạn trong Image Playground bằng cách chọn giới tính và màu da cùng với một đoạn mô tả ngắn.

Tạo Ảnh Từ Văn Bản

Khi muốn tạo một hình ảnh cụ thể hơn, bạn có thể thêm mô tả vào playground của mình để tạo nên hình ảnh bạn muốn.

Xem Trước Nhanh

Xem nhanh một số bản xem trước khi bạn thêm các ý tưởng và chọn bản bạn thích để tiếp tục sáng tạo với nhiều chi tiết hơn ở độ phân giải cao hơn và lưu vào thư viện Image Playground của bạn.

Lịch sử bản xem trước

Tự do thử nghiệm các ý tưởng khác nhau mà không phải lo lắng về việc đánh mất bất kỳ bản xem trước nào trước đó mà bạn thích. Khi xóa một ý tưởng bạn đã thêm trước đó, Image Playground sẽ ghi nhớ những bản xem trước đã được tạo trước khi bạn thêm và có thể nhanh chóng mang chúng trở lại cho bạn.

Phong cách hoạt hình

Tạo ra các sinh vật giả tưởng, những động vật có biểu cảm, biểu tượng hình người phóng đại và hơn thế nữa, tất cả đều dựa trên những môi trường sống động và chi tiết với kết cấu phong phú, sử dụng phong cách hoạt hình 3D hiện đại.

Phong cách phác thảo

Tạo ra những bức vẽ thú vị hoàn hảo cho Ghi Chú bằng phong cách phác thảo học thuật và có độ chi tiết cao, cùng màu sắc rực rỡ và phong cách vẽ kỹ thuật.

Trải nghiệm tin nhắn

Tạo một hình ảnh vui nhộn để chia sẻ với bạn bè sử dụng trải nghiệm mới trong Tin Nhắn. Lần đầu bạn mở Image Playground trong Tin Nhắn, ứng dụng sẽ đưa ra các ý tưởng liên quan đến cuộc trò chuyện gần nhất của bạn. Bạn cũng có thể tạo một hình ảnh mới từ đầu, hoặc chỉ cần chọn một trong những ảnh bạn đã tạo trước đó từ thư viện Image Playground.

Thư viện Image Playground

Khi bạn tạo một hình ảnh, hình ảnh đó sẽ được lưu vào thư viện Image Playground và được đồng bộ hóa trên các thiết bị của bạn với iCloud. Bạn có thể truy cập thư viện của mình từ Tin Nhắn để dễ dàng chia sẻ các nội dung sáng tạo của mình, đồng thời bạn cũng có thể xem và phối lại hình ảnh của mình trong Image Playground.

Phong cách minh họa

Tạo các tổ hợp vui tươi, đầy hứng khởi với các nhân vật cách điệu và phóng đại trên nền tối giản thông qua phong cách minh họa hiện đại, được xác định bởi sự kết hợp của những hình dạng đơn giản, đường nét gãy gọn và khối màu phẳng với bảng màu đa dạng.

Tích hợp sâu

Tạo hình ảnh trong Ghi Chú, Pages, Numbers, Keynote và Freeform để nâng tầm cho tài liệu, trang tính, bài thuyết trình hoặc bảng của bạn với những hình ảnh thú vị.

Siri

Hiểu bối cảnh cá nhân

Với chỉ số ngữ nghĩa trên thiết bị được cung cấp bởi Apple Intelligence, Siri có thể hiểu được email, tin nhắn, ảnh, sự kiện lịch, tập tin và hơn thế nữa, đồng thời có thể cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi mang tính cá nhân của bạn. Ví dụ, khi bạn nói "What was that movie that Jamie told me I should check out?" Siri sẽ kiểm tra lại tin nhắn từ tuần trước. Và khi bạn đang điền hồ sơ và nói "Add my passport number here", Siri có thể trích xuất số từ ảnh hộ chiếu bạn đã lưu và điền vào.

Nhận biết nội dung trên màn hình

Siri có thể hiểu và thao tác với nội dung trên màn hình của bạn. Do đó, khi một người bạn gửi tin nhắn cho bạn gợi ý về một quán cà phê mới trong khu phố, bạn chỉ cần nói "How long would it take me to walk there from home?" và Siri sẽ hiểu ý bạn.

Tác vụ trong ứng dụng

Siri có thể thay bạn thực hiện hàng trăm tác vụ mới, trong cả ứng dụng của bên thứ nhất và bên thứ ba. Lần tới khi chỉnh sửa ảnh, bạn có thể nói "Make this photo warmer" và Siri sẽ thao tác các điều chỉnh bằng ứng dụng Ảnh. Siri cũng có thể thực hiện tác vụ giữa các ứng dụng, nên sau khi bạn chỉnh sửa xong ảnh, hãy nói "Add this to my ratatouille recipe note" và Siri sẽ chuyển từ ứng dụng Ảnh sang ứng dụng Ghi Chú để thực hiện yêu cầu đó.

Xử lý yêu cầu linh hoạt hơn

Nếu bạn nói vấp hoặc đổi ý giữa chừng, Siri vẫn sẽ hiểu bạn. Ví dụ như bạn có thể nói "Siri, set an alarm—wait no, sorry, I meant a timer for 10 minutes—actually, let's make that 15".

Duy trì ngữ cảnh hội thoại

Siri nhớ những gì bạn đã nói trong các yêu cầu gần đây, nhờ vậy nên nếu bạn hỏi khi nào đội Warriors sẽ có trận đấu tiếp theo và sau đó nói "Add that to my calendar", Siri sẽ hiểu ý của bạn.

Viền sáng rực rỡ ở các cạnh

Giờ đây, bạn sẽ thấy một viền phát sáng thanh lịch bao quanh cạnh màn hình khi bạn nói chuyện với Siri. Viền sáng cạnh mới nhanh chóng tạo hiệu ứng theo âm thanh giọng nói của bạn và giúp bạn có thể tiếp tục cuộn, nhập liệu hoặc điều hướng thiết bị trong lúc nói chuyện với Siri.

Văn bản dự đoán trên bàn phím Siri

Khi bạn nhập yêu cầu cho Siri, bạn sẽ thấy văn bản dự đoán giúp bạn hoàn thành yêu cầu nhanh hơn. Bàn phím Siri có mô hình văn bản dự đoán được thiết kế đặc biệt giúp tăng tốc các yêu cầu Siri.

Giọng nói tự nhiên hơn

Siri sẽ có giọng nói tự nhiên, diễn cảm và rõ ràng hơn, và nội dung hiện được xử lý hoàn toàn trên thiết bị thông qua các mô hình ngôn ngữ mới của Apple Intelligence.

Tích hợp ChatGPT

Siri có thể tương tác với ChatGPT để giúp bạn thực thi một số yêu cầu nhất định khi nó nhận định rằng ChatGPT có thể đưa ra câu trả lời hữu ích. Bạn cũng có thể đặt câu hỏi về ảnh và tài liệu bao gồm PDF và bài thuyết trình. Bạn sẽ được hỏi trước khi các yêu cầu hoặc thông tin được gửi đến ChatGPT. Sau đó, Siri sẽ hiển thị trực tiếp câu trả lời cho bạn.

Kiến thức về sản phẩm

Siri có thể trả lời hàng ngàn câu hỏi về các tính năng và thiết lập trên các sản phẩm Apple của bạn bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn được đào tạo về tài liệu hỗ trợ của Apple.

Nhập Liệu Vào Siri

Giờ đây bạn có tùy chọn nhập liệu vào Siri bất cứ lúc nào và bạn có thể hỏi Siri tất cả những điều tương tự bằng văn bản giống như khi bạn hỏi bằng lời nói. Bạn có thể chuyển đổi mượt mà giữa văn bản và lời nói, nhờ đó mà bạn có thể giao tiếp theo bất kỳ cách nào mà bạn cảm thấy phù hợp tại thời điểm đó.

Gợi ý trên bàn phím Siri

Các yêu cầu được đề xuất sẽ xuất hiện bên trên bàn phím khi bạn nhập, cho phép bạn truy cập cực nhanh vào các tác vụ mà Siri có thể giúp bạn.

Phản hồi giàu hình ảnh hơn

Các phản hồi dựa trên thông tin từ bên trong ứng dụng đã được thiết kế mới để trở nên phù hợp hơn với giao diện của ứng dụng được tham chiếu. Nhờ đó, khi Siri trả lời câu hỏi của bạn về thời tiết, phản hồi sẽ có giao diện giống như được lấy trực tiếp từ ứng dụng Thời Tiết.

Tập Trung	<p>Giảm thiểu gián đoạn Tính năng Tập Trung có thể hiển thị nội dung các thông báo và chỉ chọn hiển thị những thông báo nào cần bạn chú ý ngay, chẳng hạn như tin nhắn đón con từ nhà trẻ hôm nay hoặc lời mời phút chót đến bữa ăn tối nay.</p>	<p>Thông Báo Thông Minh & Tắt Tiếng Thiết bị của bạn sẽ xác định xem thông báo có đủ quan trọng để thông báo hay không với tùy chọn Thông Báo Thông Minh & Tắt Tiếng. Tính năng này có thể được bật cho bất kỳ chế độ Tập Trung nào, nhờ đó bạn không bỏ lỡ món ăn giao đến trong khi đang mở chế độ Không Làm Phiền.</p>
Genmoji	<p>Genmoji Tạo nhãn dán kiểu biểu tượng độc đáo ngay từ bàn phím. Trong trình tạo nhãn dán, chỉ cần nhập kiểu biểu tượng bạn muốn tạo, chẳng hạn như “dog on a surfboard” và xem nhãn dán sáng tạo của bạn xuất hiện chỉ trong vài giây.</p>	
Mail	<p>Thư ưu tiên Biết những thứ cần ưu tiên ngay khi bạn mở Mail với các thư ưu tiên nằm ở trên đầu hộp thư đến của bạn dựa trên những gì cấp bách nhất.</p> <p>Tóm tắt luồng thư Khi bạn mở một luồng email, hãy chạm để xem bản tóm tắt chi tiết giúp bạn nắm được ý chính của một email dài hoặc nhiều email trong cùng một luồng.</p>	<p>Xem trước tóm tắt Nắm bắt thông tin chính trước khi bạn mở luồng thư với các bản tóm tắt ngắn gọn xuất hiện trong bản xem trước của email thay vì vài dòng đầu tiên của email đó.</p> <p>Câu Trả Lời Thông Minh Dựa trên nội dung của email bạn nhận được, Mail sẽ hiển thị cho bạn các tùy chọn thông minh để nhanh chóng lựa chọn, giúp bạn thêm chi tiết vào thư trả lời, chẳng hạn như trả lời các câu hỏi cụ thể mà bạn được hỏi. Khi bạn thực hiện các lựa chọn của mình, Câu Trả Lời Thông Minh sẽ kết hợp các lựa chọn của bạn vào bản nháp được tạo ra để sẵn sàng gửi đi.</p>
Tin Nhắn	<p>Câu Trả Lời Thông Minh Trả lời nhanh tin nhắn với các tùy chọn được tạo và xuất hiện ngay trong thanh dự đoán khi bạn chạm vào trường văn bản để trả lời. Tin Nhắn sẽ hiểu nội dung của cuộc trò chuyện và đưa ra các tùy chọn phù hợp với ngữ cảnh.</p>	<p>Tóm tắt Bản xem trước tin nhắn trong danh sách cuộc trò chuyện sẽ hiển thị tóm tắt ngắn gọn thay vì phần đầu của các tin nhắn gần nhất. Nhờ vậy, chỉ cần liếc qua, bạn sẽ nắm được thông tin chính trước cả khi mở cuộc hội thoại.</p>
Ghi Chú	<p>Tóm tắt bản chép lại¹ Nhận bản tóm tắt các điểm chính được tạo ra một cách thông minh từ bản thu âm của bạn, giúp điểm lại những gì đã diễn ra mà không cần nghe toàn bộ bản ghi âm.</p>	<p>Đưa Phép Hình Ảnh Chọn Đưa Phép Hình Ảnh từ bảng công cụ để chọn một bản vẽ và tạo ảnh từ đó. Bạn có thể sửa đổi ảnh đã tạo bằng cách thêm chữ hoặc vẽ lên trên hình ảnh gốc. Thậm chí, bạn có thể khoanh tròn một khoảng trống trong ghi chú để Đưa Phép Hình Ảnh tạo ra một hình ảnh từ văn bản gần đó.</p>

<p>Thông Báo</p>	<p>Thông báo ưu tiên Thấy ngay nội dung có thể cần bạn chú ý, chẳng hạn như thư công việc về tài liệu cần giao trong ngày hôm đó, với các thông báo ưu tiên dựa trên những điều cấp bách nhất và xuất hiện ở trên đầu của phần thông báo.</p> <p>Hỗ trợ Đọc Thông Báo Tính năng Đọc Thông Báo có thể đọc to bản tóm tắt thông báo khi bạn đeo AirPods hoặc dùng CarPlay.</p>	<p>Tóm tắt thông báo Các thông báo từ cùng một ứng dụng được sắp xếp vào thành một nhóm cùng với bản tóm tắt có thể xem nhanh ở trên cùng, cho phép bạn nắm được những thông tin quan trọng nhất. Đối với nhiều ứng dụng liên lạc như Mail và Tin Nhắn, nội dung thông báo sẽ được tóm tắt để bạn có thể nắm được tất cả thông tin quan trọng mà không cần chạm vào thông báo để mở ứng dụng.</p>
<p>Điện Thoại</p>	<p>Tóm tắt cuộc gọi Xem lại các chi tiết quan trọng trong nháy mắt với các bản tóm tắt cuộc gọi được tạo ra một cách thông minh.</p>	
<p>Ảnh</p>	<p>Tìm kiếm hình ảnh và video bằng ngôn ngữ tự nhiên Tính năng Tìm Kiếm hỗ trợ các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên và mở rộng khả năng hiểu ý, nhờ đó bạn có thể tìm kiếm đúng như ý muốn, chẳng hạn như “fluffy white dog on a green couch”. Bạn cũng có thể tìm kiếm dựa vào hành động diễn ra trong video, và ứng dụng Ảnh sẽ đưa bạn đến chính xác phân cảnh đó.</p> <p>Công cụ Dọn Dẹp² Loại bỏ các yếu tố gây sao nhãng khỏi ảnh bằng công cụ Dọn Dẹp những khi có đối tượng không mong muốn làm hỏng khoảnh khắc.</p>	<p>Tạo Kỳ Niệm của riêng bạn Tạo một kỷ niệm về câu chuyện cụ thể mà bạn muốn xem, đơn giản bằng cách nhập mô tả. Ứng dụng Ảnh viết nên một cốt truyện có đủ các chương độc đáo và đồng thời chọn một bộ ảnh và video tuyệt vời để tạo ra bộ phim của riêng bạn, thật chìn chu với một bản nhạc nền hết sức phù hợp.</p>

Phiên bản beta của Apple Intelligence khả dụng trên các phiên bản iPhone 15 Pro, iPhone 16 trở lên với Siri và ngôn ngữ thiết bị được thiết lập là tiếng Anh (Mỹ). Apple Intelligence sẽ có trên iOS 18 như một bản cập nhật phần mềm miễn phí vào mùa thu năm nay. Một số tính năng, ngôn ngữ bổ sung và nền tảng sẽ ra mắt trong năm tiếp theo.

Đặc điểm nổi bật

Tùy Chỉnh

Điều chỉnh vị trí linh hoạt hơn

Đặt các biểu tượng ứng dụng và tiện ích ở vị trí mở bất kỳ trên Màn Hình Chính để tạo bố cục lý tưởng. Sắp xếp chúng ở cạnh dưới, ngay phía trên Dock, để truy cập nhanh hơn. Hoặc xếp sang một bên để hình nền bạn yêu thích được nổi bật.

Biểu tượng ở chế độ tối

Tùy chỉnh các biểu tượng ứng dụng và tiện ích để tự động điều chỉnh theo gu thẩm mỹ mới với màu tối hơn khi điện thoại chuyển sang Chế Độ Tối, hoặc cài đặt để chúng luôn hiển thị ở chế độ tối. Biểu tượng ở chế độ tối sẽ giúp Màn Hình Chính trông đẹp hơn nữa.

Biểu tượng lớn hơn

Phóng to tất cả biểu tượng ứng dụng và tiện ích trên màn hình, loại bỏ tên bên dưới để có một giao diện tinh giản mới.

Bố cục trang độc đáo

Với khả năng đặt các biểu tượng ứng dụng và tiện ích ở mọi nơi tùy thích, bạn có thể sắp xếp từng trang Màn Hình Chính với bố cục riêng theo cách hữu ích nhất cho mình.

Biểu tượng có màu

Đưa dấu ấn cá nhân của bạn vào biểu tượng ứng dụng bằng màu sắc. Với trang tùy chỉnh mới, hãy tô màu các biểu tượng ứng dụng và tiện ích trên Màn Hình Chính bằng màu sắc bạn chọn. iOS còn gợi ý màu sắc để giúp bạn bắt đầu. Hợp với hình nền của bạn, theo tâm trạng, hoặc chọn giao diện đơn sắc phong cách tối giản.

Trung Tâm Điều Khiển

Trung Tâm Điều Khiển được thiết kế lại

Trung Tâm Điều Khiển được thiết kế mới có các nhóm điều khiển thuận tiện, khả năng sắp xếp điều khiển theo cách bạn muốn và hỗ trợ các điều khiển mới từ ứng dụng của bên thứ ba.

Bộ sưu tập Điều Khiển

Bộ sưu tập Điều Khiển mới hiển thị đầy đủ bộ điều khiển có sẵn, bao gồm cả các điều khiển mới từ ứng dụng của bên thứ ba, mà bạn có thể thả ngay vào nhóm bạn chọn hoặc tạo nhóm hoàn toàn mới.

Các điều khiển trên Màn Hình Khóa của bạn

Hoán đổi các điều khiển dưới cuối Màn hình khóa với các điều khiển khác từ thư viện Điều Khiển, bao gồm cả những điều khiển từ các ứng dụng bạn yêu thích. Nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc để đăng tải trên mạng xã hội của bạn ngay khi bạn rút iPhone ra khỏi túi. Hoặc xóa bỏ hoàn toàn để có Màn Hình Khóa tối giản nhất.

Nhóm điều khiển

Tiếp tục vượt từ cạnh phải để mở nhanh các nhóm điều khiển thuận tiện, trong đó có các điều khiển bạn thường dùng nhất, chẳng hạn như các công cụ điều khiển Nhà, Phát Nhạc và Kết Nối.

Sắp xếp lại và thay đổi kích thước các điều khiển của bạn

Tùy chỉnh cách bố trí và thay đổi kích thước các điều khiển để có bố cục như ý.

Điều khiển với nút Tác Vụ

Dùng cả nút Tác Vụ để truy cập nhanh các điều khiển trong thư viện Điều khiển. Đây cũng là một cách khác mà iPhone có thể giúp bạn thực hiện một tác vụ quan trọng ngay tức thì. Khả dụng trên các phiên bản iPhone 15 Pro trở lên và các phiên bản iPhone 16.

Bản cập nhật thiết kế lớn nhất từ trước đến nay

Thiết kế ứng dụng Ảnh mới tuyệt đẹp, dễ sử dụng và có thể tùy chỉnh. Bố cục ứng dụng đơn giản, hợp nhất đưa mọi thứ bạn cần vào một chế độ xem duy nhất, với lưới ảnh quen thuộc ở trên cùng và các bộ sưu tập được sắp xếp tự động bên dưới.

Những Ngày Gần Đây

Xem sự kiện và hoạt động gần đây mà không bị lộn xộn, nhờ đó bạn có thể dễ dàng cho bạn bè xem ảnh của chuyến đi tuyệt đỉnh hôm Chủ Nhật tuần trước, cũng như chia sẻ ảnh chỉ bằng một thao tác chạm.

Chuyến Đi

Tính năng Chuyến Đi sắp xếp các cuộc phiêu lưu của bạn ở cùng một nơi, nhờ vậy bạn có thể ôn lại những hành trình đã qua. Nhanh chóng chuyển đến một năm cụ thể để xem các chuyến đi của bạn từ năm đó.

Các tùy chọn xem Bộ Sưu Tập

Có nhiều tùy chọn để xem và thưởng thức từng nhóm ảnh: trong chế độ xem biên tập đẹp mắt, chế độ xem lưới, dưới dạng kỷ niệm hoặc trên bản đồ.

Ẩn ảnh chụp màn hình khỏi thư viện

Một nút mới trong lưới giúp bạn giảm lộn xộn bằng cách lọc loại phương tiện cụ thể, mục ưa thích, hoặc ẩn ảnh chụp màn hình khỏi chế độ xem.

Các loại nội dung được mở rộng trong Tiện Ích

Tiện Ích có các loại nội dung mới như tài liệu, biên lai, chữ viết tay, hình minh họa và mã QR, cũng như nội dung bạn đã truy cập gần đây như Đã Thêm Gần Đây, Đã Xem, Đã Sửa và Đã Chia Sẻ.

Công cụ Dọn Dẹp*

Loại bỏ các yếu tố gây sao nhãng khỏi ảnh bằng công cụ Dọn Dẹp những khi có đối tượng không mong muốn làm hỏng khoảnh khắc.

Thuộc tính album

Xem ảnh đã được thêm vào album tùy chỉnh nào trong khung Thông Tin.

Bộ sưu tập

Thư viện của bạn được tự động sắp xếp vào các bộ sưu tập ảnh mới hữu ích để bạn có thể duyệt và tìm nội dung trong thư viện theo chủ đề mà không cần phải sắp xếp toàn bộ thư viện thành các album.

Nhóm trong Người & Thú Cưng

Người & Thú Cưng nay bao gồm các nhóm người bạn ưa thích, chẳng hạn như bạn với bạn đời của mình, bạn và thú cưng, hoặc bạn với những người bạn thân nhất.

Gợi ý hình nền

Tìm hình nền hoàn hảo mới và hoàn chỉnh với các gợi ý về phong cách.

Bộ Sưu Tập Được Ghim

Giữ các loại nội dung bạn thường truy cập ngay trong tầm tay, như Mục Ưa Thích, Đã Lưu Gần Đây, Địa Điểm, Video, các album tùy chỉnh bạn yêu thích, ảnh chụp màn hình, ảnh Đã Sửa Gần Đây, hoặc ảnh thú cưng hay một nhóm người.

Mục nổi bật Tháng và Năm

Từ chế độ xem Lưới, chạm vào Tháng để xem các sự kiện nổi bật hoặc Năm để xem mục nổi bật từ mỗi tháng trong thư viện, nhờ đó bạn có thể nhanh chóng quay ngược thời gian.

Tùy chỉnh ứng dụng Ảnh

Cá nhân hóa ứng dụng Ảnh theo cách bạn thích bằng cách tùy chỉnh trật tự các Bộ Sưu Tập, và chọn Bộ Sưu Tập Đã Ghim để bạn có thể truy cập nhanh.

Sửa album trong thư mục

Thêm hoặc xóa album hiện có trong thư mục.

Chỉnh sửa ở chế độ sáng hoặc tối

Chọn sửa ảnh của bạn với nền tối hoặc sáng, hoặc mặc định theo giao diện hệ thống.

Sao chép thông minh và dán nội dung chỉnh sửa

Sửa nhanh các hình ảnh tương tự bằng cách chọn có cắt xén tỷ lệ khung hình, khớp độ phơi sáng và cân bằng trắng trên ảnh khi sao chép và dán các chỉnh sửa hay không.

Những câu chuyện sáng tạo

Ứng dụng Ảnh tạo ra một bản dựng phim với các chương dành riêng cho bạn, bên cạnh các câu chuyện theo thứ tự thời gian. Ứng dụng sẽ chọn ra những bức ảnh và video đẹp nhất và sắp xếp chúng thành các chương phù hợp với cốt truyện. Cuối cùng, ứng dụng còn chọn cả một tiêu đề thật hay cùng với một bài hát phù hợp.

Kiểm soát tốc độ video

Điều chỉnh tốc độ phát của video có tốc độ khung hình cao để tạo hiệu ứng quay chậm ấn tượng và chọn điểm bắt đầu cũng như kết thúc.

Gợi ý thông minh

Đừng lo thiếu ý tưởng. Bạn có thể tạo đoạn phim kỷ niệm bằng cách chọn đoạn mô tả được gợi ý bởi ứng dụng Ảnh, dựa trên sự kiện, chuyến đi gần đây và những người bạn đã chụp ảnh.

Tin Nhắn

Hiệu ứng văn bản

Thêm hiệu ứng động như Nổ hoặc Gợn Sóng vào chữ cái, từ hoặc cụm từ bất kỳ trong iMessage để cuộc hội thoại trở nên sống động hơn.

Biểu tượng và nhãn dán Tapback

Tapback với biểu tượng hay nhãn dán bất kỳ, cho bạn vô vàn cách để tương tác với tin nhắn. Nhiều Tapback trên một bong bóng duy nhất được trải ra, cho phép bạn xem rõ hơn ba nội dung gần nhất được thêm vào.

RCS (Dịch Vụ Truyền Thông Đa Dạng)

Nhắn tin RCS cho bạn bè và người thân không dùng iMessage. Phương thức này hỗ trợ phương tiện truyền thông đa dạng thức hơn, với khả năng nhắn tin nhóm đáng tin cậy hơn SMS/MMS, và còn hỗ trợ thông báo xác nhận đã gửi và đã đọc.

Hình Ảnh Chất Lượng Cao

Gửi hầu hết các hình ảnh lên đến 100MB ở độ phân giải đầy đủ qua iMessage, tùy thuộc vào điều kiện mạng và thiết bị.

Định dạng văn bản

Thêm định dạng văn bản như in đậm, gạch chân, in nghiêng và gạch xuyên vào chữ cái, từ hoặc cụm từ bất kỳ trong iMessage để thể hiện sắc thái của bạn rõ hơn.

Gửi Sau

Soạn tin nhắn bây giờ và lên lịch gửi tin nhắn sau trong trường hợp trời đã khuya và bạn muốn đợi đến sáng mới gửi tin nhắn đi, hoặc khi bạn không muốn quên gửi lời chúc mừng sinh nhật quan trọng hoặc các mốc sự kiện khác.

Cải tiến cho Hình Ảnh Chất Lượng Thấp

Gửi ảnh trong Tin Nhắn ở kích thước gốc hoặc được nén ở mức giảm chất lượng tối thiểu trong tính năng Hình Ảnh Chất Lượng Thấp.

Mail

Danh mục Giao Dịch*³

Tham khảo thư xác nhận, biên lai, thông tin vận chuyển và thông tin chuyển đi ở cùng một nơi.

Danh mục Cập Nhật*³

Nắm bắt tin tức, bản tin và thông tin cập nhật trên mạng xã hội.

Danh mục Quảng Cáo*³

Xem các email tiếp thị, phiếu giảm giá và email bán hàng.

Nhóm theo người gửi

Thư trong các danh mục Giao Dịch, Cập Nhật và Quảng Cáo được nhóm theo người gửi, giúp bạn tìm thư của một doanh nghiệp hoặc tổ chức cụ thể nhanh hơn.

Điều chỉnh phân loại

Dễ dàng chuyển một người gửi email tới một danh mục khác. Tất cả email trước đây từ người gửi đó sẽ được di chuyển và thư mới sẽ tự động được phân loại vào danh mục mới.

Tác vụ nhanh

Thực hiện các tác vụ như đánh dấu đã đọc, xóa và lưu trữ trên một nhóm người gửi.

Thư gấp

Thư gấp từ các danh mục Giao Dịch, Cập Nhật và Quảng Cáo được chuyển tới danh mục Chính để bạn có thể xử lý ngay. Bạn có thể xác định những email này trong danh mục Chính thông qua biểu tượng của từng danh mục nằm ở bên cạnh thư.

Mật Khẩu

Ứng dụng Mật Khẩu

Xem tất cả mật khẩu, mã khóa, mã xác minh, mật khẩu Wi-Fi, cũng như thông tin đăng nhập của tính năng Đăng Nhập Bằng Apple cho trang web và ứng dụng ở cùng một nơi.

Đăng nhập bằng Apple

Xem những ứng dụng và trang web mà bạn đã đăng nhập bằng tính năng Đăng Nhập Bằng Apple hoặc Ấn Địa Chỉ Email. Giờ đây, bạn cũng có thể thêm thông tin đăng nhập của tính năng Đăng Nhập Bằng Apple vào các nhóm mật khẩu được chia sẻ.

Mã xác minh

Thiết lập mã xác minh hai yếu tố ngay trong Mật Khẩu và dễ dàng sao chép hoặc tự động điền mã vào Safari mà không cần mở ứng dụng.

Đồng bộ hóa

Các tài khoản bạn đã lưu trong Mật Khẩu đồng bộ liền mạch với iCloud để bạn có thể truy cập trên các thiết bị Apple khác của mình.

Hỗ trợ Windows

Truy cập các mật khẩu của bạn trên Windows trong ứng dụng Mật Khẩu iCloud.

Mật khẩu và mã khóa

Dễ dàng lưu mật khẩu cũng như mã khóa và tự động điền vào trang web và ứng dụng, bằng cách lưu chúng lại trong quá trình tạo tài khoản hoặc thêm sau theo cách thủ công.

Mật khẩu Wi-Fi

Truy cập mật khẩu Wi-Fi bạn đã lưu để dễ dàng xem lại hoặc chia sẻ với người khác.

Sắp xếp

Sắp xếp các tài khoản theo thứ tự bằng chữ cái, hoặc theo mục đã tạo gần đây, để nhanh chóng tìm thấy tài khoản bạn đang tìm.

Mã hóa đầu cuối

Tính năng đồng bộ hóa iCloud được hỗ trợ bởi mã hóa đầu cuối cực kỳ an toàn.

Bản Đồ

Khám phá và lưu địa điểm

Nhanh chóng khám phá và so sánh các địa điểm bằng cách duyệt ảnh, xếp hạng, mức giá và hơn thế nữa mà không cần rời khỏi mục tìm kiếm. Dễ dàng lưu địa điểm chỉ bằng một cú chạm và thêm ghi chú về điều bạn muốn nhớ về một địa điểm hay lý do khiến bạn thích địa điểm đó. Truy cập dễ dàng vào tất cả các địa điểm, hướng dẫn và lộ trình đi bộ đã lưu của bạn trong Thư Viện Địa Điểm hoàn toàn mới.

Chơi Game

Chế Độ Trò Chơi

Mang đến trải nghiệm chơi game sống động hơn bằng cách cải thiện mức độ phản hồi với các phụ kiện không dây và giảm thiểu hoạt động nền để duy trì tốc độ khung hình cao nhất.

Ví

Vé sự kiện

Tận hưởng trải nghiệm phong phú hơn cho người hâm mộ với thiết kế mới đẹp mắt cùng các tính năng mới tuyệt vời, hỗ trợ cả Hoạt Động Trực Tiếp và hướng dẫn thông minh về sự kiện, tính năng này kết hợp thông tin hữu ích về sự kiện với đề xuất từ các ứng dụng Apple bạn yêu thích.

Thanh Toán Bằng Điểm Thưởng

Xem số dư điểm thưởng thẻ trong Ví và Thanh Toán Bằng Điểm Thưởng khi bạn thanh toán bằng Apple Pay trực tuyến và trong ứng dụng.⁵ Điểm thưởng của bạn được tự động quy đổi thành tiền để dùng cho giao dịch mua. Đối với nhà phát triển và người bán, tính năng này không yêu cầu tích hợp – chỉ hoạt động khi sử dụng triển khai Apple Pay tiêu chuẩn.

Thanh toán bằng phương thức trả góp⁴

Được tiếp cận các phương án tài chính trả góp từ ngân hàng hoặc đơn vị cấp thẻ đối với các giao dịch bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của bạn, ngay khi bạn thanh toán bằng Apple Pay trực tuyến hay trong các ứng dụng. Đối với nhà phát triển và người bán, tính năng này không yêu cầu tích hợp – chỉ hoạt động khi sử dụng triển khai Apple Pay tiêu chuẩn.

Apple Pay trên Chrome và Windows

Bật Apple Pay làm phương thức thanh toán cho các giao dịch trực tuyến trên PC và trình duyệt của bên thứ ba.

AirPods

Âm Thanh Không Gian Cá Nhân Hóa cho game⁶

Khiến bạn đắm chìm trong cảnh hành động chưa từng có với API mới giúp các nhà phát triển dễ dàng mang đến trải nghiệm âm thanh sống động nhất với AirPods.

Tách Lời Nói

Để đạt chất lượng cuộc gọi tốt nhất khi đeo AirPods, tính năng Tách Lời Nói cho phép bạn nhận cuộc gọi ngay cả trong điều kiện có gió hoặc ở những nơi ồn ào.

Chất lượng âm thanh khi trò chuyện trong game⁷

Để mang lại âm thanh trong game chất lượng cao, chất lượng âm thanh nay được nâng cấp lên đến 16 bit, 48 kHz, khi chơi trực tuyến hoặc trò chuyện với bạn bè trong game.

Giảm độ trễ âm thanh khi chơi game⁷

Để mang lại âm thanh có độ trung thực cao khi phát trực tuyến cùng khán giả hoặc trò chuyện với bạn bè khi chơi game, chất lượng âm thanh nay được nâng cấp lên đến 16 bit, 48 kHz.

Ghi Chú

Ghi âm

Ghi âm ngay từ ghi chú của bạn và lưu lại cùng với các nhận xét, danh sách kiểm tra và tài liệu liên quan. Thậm chí bạn có thể chỉnh sửa ghi chú trong lúc đang ghi âm, nhờ vậy mà bạn luôn có thể ghi lại những điều quan trọng.

Truy cập Ghi Chú Toán Học từ ứng dụng Máy Tính

Thao tác trên Ghi Chú Toán Học bạn đã tạo trong ứng dụng Máy Tính trong khi dùng ứng dụng Ghi Chú – chúng sẽ tự động đồng bộ hóa với thư mục Ghi Chú Toán Học.

Đánh dấu

Làm nổi bật văn bản trong ghi chú của bạn bằng cách đánh dấu với năm tùy chọn màu khác nhau.

Toán Học trong Ghi Chú

Nhập biểu thức và phương trình vào ghi chú của bạn để nhận kết quả ngay tức thì. Bạn có tất cả các chức năng của Ghi Chú Toán Học trong mọi ghi chú, bao gồm biến, biểu đồ, và hơn thế nữa.

Phần có thể thu gọn

Thu gọn các ghi chú cực dài bằng cách ẩn văn bản nằm dưới tiêu đề của phần có thể thu gọn mới.

Tìm kiếm trong dòng PDF

Tìm từ trong tệp PDF và các tài liệu đã scan với một trải nghiệm tìm kiếm được cải thiện, đưa bạn đến nội dung bạn đang tìm trong tài liệu.

Nhật Ký

Tích hợp tính năng Trạng Thái Tinh Thần

Ghi lại trạng thái tinh thần của bạn ngay từ trong Nhật Ký và xem những cảm xúc hoặc tâm trạng mà bạn đã ghi lại trước đó trong Gợi Ý Ghi Nhật Ký.

Chế độ xem Thông Tin Chuyên Sâu

Theo dõi các mục tiêu ghi nhật ký của bạn với chế độ xem thông tin chuyên sâu hoàn toàn mới, hiển thị các chuỗi ghi nhật ký, số liệu thống kê thú vị và lịch để bạn có thể dễ dàng tìm thấy các bài viết trước đây.

Lịch

Mỗi ngày bạn viết đều được đánh dấu trên lịch Thông Tin Chuyên Sâu. Chỉ cần nhấn để xem các bài viết trong một ngày nhất định.

Ghi lại số phút chú tâm

Tự động thêm thời gian bạn dành để viết Nhật Ký dưới dạng số phút chú tâm trong Sức Khỏe.

Chuỗi ghi nhật ký

Xem bạn đã ghi nhật ký bao nhiêu ngày hoặc bao nhiêu tuần liên tiếp.

Thống kê

Xem bạn đã viết bao nhiêu bài và bao nhiêu từ theo thời gian, cũng như những nơi mà bạn viết nhiều nhất.

Tìm kiếm và sắp xếp

Dễ dàng tìm thấy các bài viết trước đây nhờ khả năng tìm kiếm đúng theo ý bạn. Bạn cũng có thể chọn cách sắp xếp nhật ký của mình – theo ngày viết hoặc theo khoảng khắc.

Tiện ích

Thêm tiện ích vào Màn Hình Chính hoặc Màn Hình Khóa với những gợi ý viết thay đổi trong suốt cả ngày, để bạn có thể ghi lại những điều đang diễn ra tại mỗi khoảnh khắc.

Phím tắt

Tạo phím tắt của riêng bạn để viết bài nhật ký mới. Bạn còn có thể thêm ảnh và vị trí của mình, bắt đầu bản ghi âm mới và hơn thế nữa.

Xuất và in

Xuất toàn bộ nhật ký của bạn hoặc in các bài viết riêng lẻ để lưu bản sao kỹ thuật số.

Tác Vụ Nhanh

Chạm và giữ biểu tượng Nhật Ký để xem các đề xuất dành cho bạn, viết nhanh một bài mới hay thậm chí là ghi âm giọng nói của bạn.

Nhiều tùy chọn định dạng hơn

Thể hiện bản thân với các tùy chọn mới để định dạng văn bản, bao gồm các danh sách, trích dẫn và các kiểu chữ khác nhau.

Apple TV

Chuyên Sâu⁸

Xem thông tin theo thời gian thực về diễn viên và âm nhạc hỗ trợ cho cảnh hành động trên màn ảnh trong lúc thưởng thức các bộ phim và chương trình Apple TV+ Original. Chọn diễn viên để tìm hiểu thêm về họ hoặc dễ dàng thêm bài hát vào playlist Apple Music.

Phụ đề sinh động hơn¹⁰

Phụ đề sẽ tự động xuất hiện vào đúng thời điểm, chẳng hạn như khi ngôn ngữ của nội dung không giống với ngôn ngữ trên thiết bị của bạn, khi bạn tắt tiếng hoặc lùi về phía sau khi đang xem chương trình.

Cải thiện hội thoại⁹

Nghe nội dung đang được nói trên màn hình rõ ràng hơn, đặc biệt là trong các cảnh quay có nhạc và hiệu ứng âm thanh lớn.

Nhà

Mở khóa rảnh tay bằng chìa khóa nhà¹¹

Mở khóa cửa nhà khi bạn đến gần mà không cần lấy iPhone ra khỏi túi xách hoặc túi quần.

Kết nối phụ kiện Matter mà không cần trung tâm nhà¹³

Thêm và điều khiển cục bộ các phụ kiện Matter kết nối trên Wi-Fi vào ứng dụng Nhà mà không cần trung tâm nhà. Tính năng quản lý các phụ kiện tương thích với giao thức Thread khả dụng trên iPhone 15 Pro trở lên.

Quyền truy cập cho khách¹²

Cấp quyền theo giờ để truy cập khóa và hệ thống báo động cho tối đa 29 khách trong ứng dụng Nhà. Hoạt động của khách sẽ được ghi nhận vào Lịch Sử Hoạt Động, hiển thị hoạt động của tối đa 30 ngày, bao gồm thông tin về thời gian, phụ kiện được dùng và tên của người đó (nếu có).

Điều khiển robot hút bụi lau nhà trong ứng dụng Nhà*

Robot hút bụi lau nhà có thể được thêm vào các cảnh và mục tự động hóa, giống như các phụ kiện khác trong nhà. Bạn có thể thêm và điều khiển các robot hút bụi lau nhà tương thích Matter trong ứng dụng Nhà.

Quyền Riêng Tư Và Bảo Mật

Tùy chọn Danh Bạ được cải tiến

Cho phép bạn chọn những liên hệ nào để chia sẻ với một ứng dụng, và bạn có thể bổ sung thêm theo thời gian.

Các cài đặt Quyền Riêng Tư và Bảo Mật được thiết kế mới

Quản lý lượng thông tin bạn sẽ chia sẻ với các ứng dụng dễ dàng hơn. Giờ đây, mỗi loại dữ liệu hiển thị số lượng ứng dụng đang truy cập dữ liệu đó, giúp bạn dễ dàng tìm thấy nơi bạn đang chia sẻ nhiều thông tin nhất với các ứng dụng. Giờ đây, phần Cài Đặt sẽ ghi lại mức độ quyền truy cập của ứng dụng vào Ảnh, Lịch và Danh Bạ.

Bộ Thiết Lập Phụ Kiện

Giờ đây, nhà phát triển có thể ghép đôi liên mạch các phụ kiện mà không cần truy cập thông tin về các thiết bị Bluetooth gần đó hoặc các thiết bị trên mạng của bạn.

Chặn nội dung nhạy cảm cho trẻ em

Tính năng Liên Lạc An Toàn sẽ yêu cầu mật khẩu Thời Gian Sử Dụng cho trẻ em để xem hoặc gửi nội dung nhạy cảm.

Còn hơn thế nữa

Trợ Năng

Theo Dõi Mắt¹⁴

Điều hướng toàn bộ trải nghiệm iPhone chỉ bằng cử động mắt, bao gồm cả Điều Khiển Giữ Lâu để chạm. Và tính năng này hoạt động với tất cả các ứng dụng bạn yêu thích mà không cần phần cứng bổ sung.

Phím Tắt Giọng Nói

Tạo lời nói tùy chỉnh để kích hoạt phím tắt và hoàn thành tác vụ trên iPhone như đặt hẹn giờ hoặc chụp ảnh màn hình.

Cảm Ứng Nhạc¹⁵

Đồng bộ Taptic Engine trên iPhone với các nhịp điệu của các bài hát để những người điếc hoặc khiếm thính có thể thưởng thức danh mục nhạc trên Apple Music.

Gợi ý chuyển động của xe

Trải nghiệm mới trên iPhone có thể giúp giảm say xe cho hành khách trong các phương tiện đang di chuyển. Các dấu chấm xuất hiện trên màn hình iPhone và dùng các cảm biến tích hợp để di chuyển cùng với xe nhằm giảm xung đột cảm giác, mà không ảnh hưởng đến nội dung của bạn.

Tài Khoản Apple

Chia sẻ thông tin đăng nhập của tính năng Đăng Nhập Bằng Apple

Chia sẻ quyền truy cập vào thông tin đăng nhập của tính năng Đăng Nhập Bằng Apple với bạn bè và thành viên gia đình đáng tin cậy trong ứng dụng Mật Khẩu mới. Tính năng này giúp bạn dễ dàng chia sẻ thông tin đăng nhập chỉ một lần, tương tự như thiết lập danh sách mật khẩu gia đình được chia sẻ.

Máy Tính

Điều chỉnh số

Điều chỉnh nhanh bất kỳ số nào bạn nhập trong Ghi Chú Toán Học bằng cách chạm vào số đó và vuốt ngón tay trên thanh trượt để tăng hoặc giảm. Bạn sẽ thấy số cũng như các phương trình và đồ thị liên quan được cập nhật theo thời gian thực.

Làm việc với Ghi Chú

Truy cập tất cả Ghi Chú Toán Học của bạn trong ứng dụng Ghi Chú, thậm chí giải toán trong bất kỳ ghi chú nào khác của bạn.

Kết Quả Toán Học

Nhập một biểu thức toán học trong các ứng dụng như Tin Nhắn hay Mail, và bạn sẽ thấy Kết Quả Toán Học được hiển thị dưới dạng đề xuất để bạn có thể thêm một cách dễ dàng.

Vẽ đồ thị

Nhập một phương trình, và chèn đồ thị chỉ bằng một thao tác chạm. Phóng to hoặc thu nhỏ, hoặc xoay xung quanh đồ thị và thay đổi kích thước cho đến khi vừa ý. Thậm chí bạn có thể thêm nhiều phương trình trên cùng một đồ thị để xem chúng liên quan đến nhau như thế nào.

Biểu thức có thể chỉnh sửa

Nhập một biểu thức vào các máy tính cơ bản và khoa học, và bạn sẽ thấy biểu thức đầy đủ trước khi giải. Bạn cũng có thể dễ dàng xóa các ký tự bằng nút xóa.

Chuyển đổi đơn vị

Chuyển đổi độ dài, trọng lượng, tiền tệ, và hơn thế nữa khi sử dụng máy tính cơ bản và khoa học, hoặc chuyển đổi đơn vị được nhập bằng Ghi Chú Toán Học.

Lịch Sử

Xem các phép tính trước đó trong máy tính cơ bản và khoa học, sao chép kết quả để dùng trong các ứng dụng khác, và chạm vào kết quả để quay lại làm việc với các phép tính đó.

Máy tính khoa học theo hướng dọc

Truy cập tất cả các tính năng của máy tính khoa học trên iPhone theo hướng dọc.

Lịch

Xem lời nhắc trong ứng dụng Lịch

Sắp xếp ngăn nắp và xem toàn bộ lời nhắc đã lên lịch từ ứng dụng Lời Nhắc ngay trong ứng dụng Lịch cùng với tất cả các sự kiện khác của bạn.

Tạo lời nhắc trong ứng dụng Lịch

Tạo lời nhắc theo lịch trình ngay từ ứng dụng Lịch giống như cách bạn tạo sự kiện. Tính năng này giúp bạn dễ dàng tách biệt sự kiện khỏi công việc và giữ công việc được đồng bộ với ứng dụng Lời Nhắc.

Giao diện mới

Các cập nhật cho kiểu chữ và chi tiết sự kiện đồng nhất giữa các chế độ xem Ngày, Tuần và Tháng giúp bạn đọc sự kiện dễ dàng hơn.

Sửa lời nhắc trong ứng dụng Lịch

Đánh dấu hoàn thành lời nhắc từ ứng dụng Lịch khi thời gian trong ngày trôi qua, di chuyển lời nhắc để lên lịch cho một ngày hay giờ khác, hoặc thậm chí sửa tất cả chi tiết trong đó.

Chế độ xem theo Tháng được cập nhật

Xem nhanh lịch cả tháng của bạn với chế độ xem Tháng được thiết kế mới, hiển thị chi tiết sự kiện mỗi ngày. Chạm mở để mở rộng chế độ xem giúp bạn xem chi tiết hơn hoặc chạm đóng để xem ít hơn.

Camera

Hẹn giờ 5 giây

Chọn sử dụng hẹn giờ 5 giây trong Camera, bên cạnh tính năng hẹn giờ 3 giây và 10 giây.

Điều chỉnh cài đặt đèn flash bằng cách chạm và giữ

Mở cài đặt đèn flash của camera bằng cử chỉ chạm và giữ.

Tiếp tục phát nhạc khi chụp ảnh

Nhạc sẽ tiếp tục phát qua kết nối Bluetooth khi đang chụp ảnh hoặc quay video.

Những cải tiến với Ảnh Chân Dung thế hệ mới

Có thêm các công cụ điều khiển Chiếu Sáng Chân Dung và chế độ chụp chân dung Ban Đêm khi chụp ảnh chân dung ở chế độ Ảnh.

Tính Liên Tục

Camera Thông Suốt với Apple TV 4K¹⁶

Có riêng một chiếc iPhone luôn kết nối với Apple TV 4K của bạn. Thật hoàn hảo dành cho các cuộc gọi FaceTime vào buổi tối với ông bà, trình diễn những bước nhảy mới nhất của bạn với Apple Music Sing và hỗ trợ phòng họp video qua các ứng dụng như Webex và Zoom.

Chia Sẻ Trong Gia Đình	<p>Lời mời Chia Sẻ Trong Gia Đình Giờ đây, việc chấp nhận lời mời tham gia nhóm Chia Sẻ Trong Gia Đình còn dễ dàng hơn. Ngay khi bạn được mời, lời mời sẽ xuất hiện ở trên cùng trong phần Cài Đặt. Ngoài ra, người tổ chức gia đình có thể thấy ngay ai đã chấp nhận lời mời và dễ dàng gửi lời nhắc hoặc theo dõi tình hình những người chưa chấp nhận.</p>	<p>Được đề xuất cho gia đình của bạn Nhanh chóng và dễ dàng thiết lập các mục mới cho gia đình như lịch được chia sẻ, danh sách hàng tạp hóa và danh sách mật khẩu. Sau khi tạo, mọi người trong gia đình đều có thể đóng góp vào các mục được chia sẻ, giúp cả nhà đều cập nhật được thông tin.</p>
Tập	<p>Màn hình nền và tài liệu trong thiết lập dịch vụ Đám Mây Khi thiết lập tài khoản đám mây của bên thứ ba trên thiết bị của mình, bạn sẽ được mời đồng bộ màn hình nền và tài liệu với dịch vụ đám mây. Thao tác này cũng có thể được thiết lập sau phần Cài Đặt.</p> <p>Các định dạng tệp ổ đĩa ngoài được mở rộng Chạm và giữ để định dạng ổ đĩa ngoài thành các định dạng tệp APFS, exFAT hoặc MS-DOS (Fat32) trên iPhone có cổng USB-C.</p>	<p>Giữ các mục đã tải về Chọn các tệp iCloud bạn muốn luôn truy cập được trên thiết bị của mình, và các thay đổi bạn thực hiện trên tệp khi ngoại tuyến sẽ được đồng bộ hóa với iCloud bất cứ khi nào bạn trực tuyến trở lại.</p> <p>Xóa ổ đĩa ngoài Để xóa ổ đĩa ngoài được gắn trong Tập, chạm và giữ ổ đĩa rồi nhấn "Xóa".</p>
Freeform	<p>Cảnh Tạo cảnh để sắp xếp các phần của một bảng theo chủ đề hoặc để dễ dàng hiển thị nội dung của bạn bằng cách nhanh chóng di chuyển xung quanh.</p> <p>Gắn Vào Lưới Căn chỉnh nội dung trên bảng của bạn một cách chính xác với tính năng Gắn Vào Lưới.</p> <p>Biểu đồ được cải tiến Nối nhiều đối tượng lại với nhau bằng các đường nối từ tính có thể neo ở mọi nơi, giúp bạn lập biểu đồ và liên kết ý tưởng dễ dàng hơn.</p>	<p>Gửi bản sao Chia sẻ ý tưởng của bạn với bao nhiêu người tùy thích bằng cách gửi bản sao với liên kết mà bất cứ ai cũng có thể dùng để mở bảng đó trên thiết bị của họ.</p> <p>Nhận dạng chữ viết tay Bạn có thể tìm kiếm và dịch văn bản viết tay trên bảng, rồi sao chép lại dưới dạng văn bản.</p> <p>Kết Quả Toán Học Viết ra một biểu thức cơ bản hoặc khoa học với dấu bằng và bạn sẽ thấy kết quả được chèn hoặc đề xuất trong dòng trên bảng của mình.</p>
iCloud	<p>Cài Đặt được thiết kế lại Cài đặt iCloud đã được thiết kế lại để giúp bạn dễ dàng xem các nội dung được sao lưu và đồng bộ hóa trên iCloud từ các thiết bị của bạn. Nhanh chóng xem bản sao lưu thiết bị đã được cập nhật mới nhất chưa, bật các tính năng cao cấp, tùy chỉnh trải nghiệm và thực hiện tác vụ dựa trên đề xuất cá nhân hóa.</p>	

iCloud Mail

Dọn dẹp iCloud Mail

Quản lý hộp thư đến tốt hơn với bộ công cụ dọn dẹp mới mạnh mẽ, có thể truy cập từ phần cài đặt trên ứng dụng Mail, iCloud.com, và iCloud Mail.

Quản lý email cũ

Tạo các quy tắc dựa trên thời gian để giúp bạn quản lý hộp thư đến của mình và tiết kiệm dung lượng iCloud bằng cách xóa các email không còn cần thiết. Những quy tắc này tận dụng các danh mục thư mới, để thực hiện các tác vụ dọn dẹp như tự động xóa hoặc lưu trữ các email quảng cáo đã nhận hơn một năm trước và bạn chưa đọc.

Hủy đăng ký và xóa

Xóa những người gửi mà bạn không muốn nhận thư từ họ. iCloud Mail sẽ giúp bạn hủy đăng ký thư hàng loạt từ nhiều người gửi và tất cả email trong tương lai từ những người gửi này sẽ được chuyển vào Thùng rác.

Bàn Phím

Bộ chọn hợp nhất

Bàn phím biểu tượng và ngăn nhãn dán được kết hợp thành bộ chọn hợp nhất, giúp bạn tìm được thứ mình muốn dễ dàng hơn.

Nhãn dán có thể tìm kiếm

Ngoài biểu tượng, giờ đây bạn cũng có thể tìm nhãn dán trong bộ chọn hợp nhất.

Phát hiện ngôn ngữ

Bàn phím đa ngôn ngữ nhận biết ngôn ngữ bạn dùng lần cuối trong tin nhắn và tự động chuyển đổi, vậy nên nếu bạn đang nhắn tin cho một người bạn bằng tiếng Hindi và nhắn cho gia đình bằng tiếng Marathi, thì bạn có thể tiếp tục đúng chỗ đang đang dở.

Memoji và nhãn dán trong dòng

Bạn có thể chèn nhãn dán và Memoji trong dòng với văn bản, cũng giống như biểu tượng.

Bàn phím đa ngôn ngữ¹⁴

Chuyển đổi trơn tru giữa hai ngôn ngữ trên một bàn phím duy nhất để có trải nghiệm đoán trước từ nhập song ngữ. Bàn phím đa ngôn ngữ cũng hỗ trợ QuickPath.

Những Ứng Dụng Được Khóa Và Ẩn

Ứng dụng được khóa

Chạm và giữ một ứng dụng để khóa ứng dụng đó, bảo vệ nội dung tránh bị người khác truy cập. Ngoài ra, nội dung sẽ không hiển thị bên ngoài ứng dụng được khóa, chẳng hạn như trong tìm kiếm hoặc thông báo.

Ứng dụng được ẩn

Để thêm đảm bảo cho quyền riêng tư, bạn cũng có thể ẩn một ứng dụng đã khóa. Ngoài các biện pháp bảo vệ của tính năng khóa, biểu tượng và tên ứng dụng sẽ không hiển thị trên Màn Hình Chính hoặc khi bạn tìm kiếm. Và bạn sẽ không nhận được thông báo từ ứng dụng đó trên Màn Hình Khóa hoặc Màn Hình Chính, nhờ đó ứng dụng sẽ không vô tình bị lộ với những người có thể nhìn thấy màn hình của bạn.

Thư mục chứa các ứng dụng được ẩn

Khi bạn chọn ẩn một ứng dụng, ứng dụng đó sẽ được chuyển đến thư mục chứa các ứng dụng ẩn bị khóa, cần có Face ID, Touch ID hoặc mật mã để mở.

Xác thực liền mạch

Mở trộn tru mọi ứng dụng bạn đã khóa bằng Face ID, Touch ID hoặc mật mã.

Chuyển Sang iOS

Di chuyển nhanh hơn

Ứng dụng Chuyển Sang iOS đã được thiết kế mới để chuyển dữ liệu sang iPhone mới nhanh và dễ dàng hơn. Có thêm nhiều cách kết nối, các danh mục di chuyển mới và thông tin hữu ích hướng dẫn bạn trong suốt quá trình.

Di chuyển qua Wi-Fi tốt hơn

Di chuyển qua Wi-Fi nhanh hơn với khả năng hỗ trợ tốc độ lên tới 5GHz và tùy chọn sử dụng Wi-Fi trên iPhone để kết nối với điện thoại Android của bạn.

Nhãn cho SIM kép

Lịch sử cuộc gọi được di chuyển cùng với nhãn kèm theo như Doanh Nghiệp hoặc Cá Nhân cho SIM kép, để bạn có thể thực hiện cuộc gọi từ cùng số điện thoại mà bạn đã dùng trên điện thoại trước đó.

Di chuyển qua cáp kết nối

Kết nối trực tiếp điện thoại hiện tại của bạn với iPhone mới bằng cáp USB-C hoặc USB-C sang Lightning để di chuyển dữ liệu nhanh hơn.

Mẹo trong quá trình di chuyển

Xem những cách sử dụng iPhone mới của bạn trong quá trình di chuyển với tuyến tập các Mẹo giúp bạn khám phá những cử chỉ mới cùng các tính năng phổ biến nhất của iOS.

Di chuyển bản ghi âm

Bản ghi âm được di chuyển sang ứng dụng Ghi Âm hoặc được lưu trữ trong ứng dụng Tập nếu có định dạng mà ứng dụng Ghi Âm không hỗ trợ.

Nhạc

SharePlay trên nhiều thiết bị hơn

Giờ đây, mọi người có thể cùng điều khiển nhạc dễ dàng hơn, cho dù bạn đang nghe nhạc trên Apple TV hay loa Bluetooth.

Điện Thoại

Ghi âm cuộc gọi

Ghi lại cuộc gọi trực tiếp hoặc cuộc gọi FaceTime âm thanh ngay từ ứng dụng Điện Thoại. Khi bạn bắt đầu ghi âm, ứng dụng Điện Thoại sẽ tự động thông báo cuộc gọi đang được ghi âm để mọi người đều được biết.

Tìm kiếm lịch sử cuộc gọi

Tìm kiếm các cuộc gọi trước đó, thư thoại được chép lại và danh bạ bằng nhiều tiêu chí tìm kiếm. Nhập số, tên hoặc ID người gọi như “thợ sửa ống nước” hoặc “ngân hàng” để tìm ngay lịch sử cuộc gọi theo thời gian thực. Tìm trong mục Gần Đây trên ứng dụng Điện Thoại hoặc sử dụng Tìm Kiếm Spotlight để nhanh chóng lướt xem thông tin.

Tra cứu ID người gọi trực tiếp

API mới cho phép các nhà phát triển như Truecaller tải thông tin từ máy chủ của họ và cung cấp ID người gọi trực tiếp cho các cuộc gọi đến theo cách bảo vệ quyền riêng tư.

Tìm kiếm bằng bàn phím

Sử dụng bàn phím Điện Thoại để tìm và gọi nhanh các liên hệ hiện có bằng cách nhập tên hoặc số của họ. Bàn phím chữ và số có thể nhận dạng cả số và chữ cái. Nếu có nhiều tùy chọn, chạm để xem thêm kết quả được phân loại theo số và tên.

Chế Độ Mic tự động

Ứng dụng Điện Thoại giờ đây có thể chọn Chế độ Mic phù hợp với bạn. Nếu bạn đang ở nơi ồn ào, tính năng Tách Lời Nói sẽ ưu tiên giọng nói của bạn và chặn tiếng ồn xung quanh. Nếu bạn đang ở nơi yên tĩnh, Âm Phổ Rộng sẽ không lọc tiếng ồn xung quanh, để giọng nói của bạn và tất cả âm thanh xung quanh bạn đều được nghe thấy.

SIM Kép trong Trung Tâm Điều Khiển

Để dàng chuyển qua lại giữa các SIM, chẳng hạn như cá nhân hoặc công việc, chỉ với một vài thao tác chạm trong Trung Tâm Điều Khiển.

Podcast

Tua qua chương

Điều hướng các chương của tập khi bạn đang nghe.

Chia sẻ từ bản chép lại

Chia sẻ liên kết đến một thời điểm cụ thể từ trình phát hoặc bản chép lại.

Điều khiển phát hiệu quả hơn

Sắp xếp lại và xóa các tập trong mục Tiếp Tục Nghe.

Gợi ý tìm kiếm khi bạn nhập

Bắt đầu nhập cụm từ tìm kiếm của bạn, rồi các cụm từ tìm kiếm, chương trình và tập phim được gợi ý sẽ tự động xuất hiện.

Lời Nhắc

Tích hợp Lịch

Lời nhắc đã lên lịch nay hiển thị trong ứng dụng Lịch cùng với các sự kiện của bạn. Bạn thậm chí có thể tạo và chỉnh sửa lời nhắc của mình trực tiếp từ ứng dụng Lịch và nội dung sẽ đồng bộ hóa ngay với danh sách Lời Nhắc của bạn.

Tác vụ con trong Danh Sách Thông Minh

Giờ đây, các tác vụ con đã có trong mục Hôm Nay, Lịch Dự Kiến và các Danh Sách Thông Minh khác để bạn có thể tham khảo nhanh.

Danh sách đã xóa gần đây

Lời nhắc đã xóa của bạn sẽ nằm trong mục đã xóa gần đây để bạn dễ dàng xem hoặc lấy lại.

Danh sách hàng tạp hóa đa ngôn ngữ

Hỗ trợ các ngôn ngữ khác để phân loại danh sách hàng tạp hóa của bạn trong phần Cài Đặt.

SharePlay

Đề nghị chia sẻ

Đề nghị một người chia sẻ màn hình với bạn ngay từ ứng dụng Tin Nhắn hoặc trong cuộc gọi FaceTime, qua đó bạn có thể dễ dàng trợ giúp họ khi cần thiết.

Điều khiển từ xa

Đề nghị điều khiển thiết bị của một người từ xa và tự mình thao tác trong trường hợp bạn cần hỗ trợ người đó một cách trực tiếp hơn.

iPhone với iPhone, iPad với iPad

Tính năng điều khiển từ xa hoạt động giữa iPhone và iPhone, hoặc giữa iPad và iPad.

Vẽ để nêu bật

Chạm và vẽ trực tiếp trên màn hình đang được chia sẻ với bạn, giúp bạn bè và gia đình thực hiện các tác vụ phù hợp trên màn hình của họ.

Chú trọng quyền riêng tư

An tâm khi chia sẻ màn hình. Chỉ người liên hệ đã biết mới có thể yêu cầu điều khiển màn hình của bạn. Thao tác của bạn trên thiết bị của bạn sẽ luôn được ưu tiên hơn các thao tác từ xa.

SharePlay trên nhiều thiết bị hơn

Giờ đây, mọi người có thể cùng điều khiển nhạc dễ dàng hơn, cho dù bạn đang nghe nhạc trên Apple TV hay loa Bluetooth.

Mẹo

Chia sẻ Mẹo

Chia sẻ các gợi ý hữu ích và mẹo bí mật với người khác từ ứng dụng Mẹo.

Thời Tiết

Dễ dàng xem Nhiệt Độ Cảm Nhận

Chuẩn bị cho các điều kiện thời tiết ngoài trời hiệu quả hơn với Nhiệt Độ Cảm Nhận được hiển thị nổi bật hơn. Nhiệt Độ Cảm Nhận xuất hiện gần nhiệt độ thực tế khi có sự khác biệt đáng kể, và màn hình xem chi tiết được hợp nhất để bạn có thể so sánh nhiệt độ dễ dàng hơn.

Gió giật và hướng gió nổi bật

Dễ dàng tìm hiểu các điều kiện gió với tốc độ gió, gió giật và hướng gió.

Địa điểm nhà và nơi làm việc

Địa điểm nhà và nơi làm việc của bạn trong Danh Bạ được đưa vào ứng dụng Thời Tiết. Bạn có thể tìm kiếm và thêm chúng vào danh sách của mình.

*Ra mắt trong một bản cập nhật vào cuối năm nay.

¹Khả dụng trên iPhone 15 Pro trở lên sử dụng tiếng Anh (Úc), tiếng Anh (Canada), tiếng Anh (Ireland), tiếng Anh (New Zealand), tiếng Anh (Nam Phi), tiếng Anh (Anh), và tiếng Anh (Mỹ).

²Phiên bản beta của Dọn Dẹp sẽ khả dụng trên các phiên bản iPhone 15 Pro trở lên, iPad với M1 trở lên, và máy tính Mac với Apple Silicon trên iOS 18, iPadOS 18, và macOS Sequoia ra mắt vào mùa thu năm nay.

³Hỗ trợ tiếng Anh (Úc), tiếng Anh (Canada), tiếng Anh (Ấn Độ), tiếng Anh (Ireland), tiếng Anh (New Zealand), tiếng Anh (Singapore), tiếng Anh (Nam Phi), tiếng Anh (Anh), và tiếng Anh (Mỹ).

⁴Khả dụng ở Hoa Kỳ và Nhật Bản.

⁵Khả dụng trên thẻ của các ngân hàng tham gia và nhà cung cấp thẻ ở một số thị trường nhất định. Phải đủ điều kiện và được chấp thuận.

⁶Khả dụng trên AirPods (thế hệ thứ 3), AirPods Pro, và AirPods Max.

⁷Khả dụng trên AirPods Pro (thế hệ thứ 2 trở lên).

⁸Khả dụng với thuê bao Apple TV+. Nội dung được hỗ trợ có thể thay đổi.

⁹Khả dụng với nội dung tương thích trong các ứng dụng được hỗ trợ khi sử dụng loa tích hợp, tai nghe có dây, AirPods và các loa và tai nghe kết nối Bluetooth khác.

¹⁰Phát được các nội dung tương thích trong các ứng dụng có hỗ trợ.

¹¹Khả dụng khi sử dụng iPhone 11 trở lên, ngoại trừ iPhone SE (thế hệ thứ 2 và 3) với các khóa Ultra Wideband tương thích sẽ ra mắt vào năm sau.

¹²Khả dụng với trung tâm điều khiển nhà, chẳng hạn như Apple TV hoặc HomePod. Đặt lịch cho quyền truy cập của khách thông qua mở khóa rảnh tay bằng chìa khóa nhà, chạm để mở khóa bằng chìa khóa nhà hoặc mã PIN yêu cầu sử dụng khóa Matter có hỗ trợ lịch trình.

¹³Khả dụng trên trung tâm nhà có hỗ trợ Thread, như Apple TV 4K, HomePod (thế hệ thứ 2), HomePod mini, hoặc bộ định tuyến biên Thread của bên thứ ba. Các thiết bị hỗ trợ Thread có thể ghép đôi cục bộ và quản lý các phụ kiện Thread, và có thể cần cập nhật từ nhà sản xuất phụ kiện.

¹⁴Tương thích với iPhone 12 trở lên và iPhone SE (thế hệ thứ 3 trở lên).

¹⁵Khả dụng trên iPhone 12 trở lên.

¹⁶Khả dụng trên iPhone Xs, iPhone XR trở lên với Apple TV 4K (thế hệ thứ 2 trở lên).